

OCB đạt Giải Báo cáo phát triển bền vững

09:02 18/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã nhận giải Báo cáo phát triển bền vững (PTBV) trong cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2024. Qua đó, và trở thành ngân hàng duy nhất trong hệ thống được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

Đây là sự kiện được đồng tổ chức bởi Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam. Năm nay, chương trình đã bước sang lần thứ 17 tổ chức, với sự tham gia của gần 600 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn.

Sau gần 6 tháng bình chọn, thông qua nhiều vòng xét duyệt cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức uy tín bao gồm Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng các công ty kiểm toán hàng đầu như PwC, Deloitte, KPMG và EY, ban tổ chức đã lựa chọn vinh danh 44 doanh nghiệp xuất sắc ở các hạng mục: Báo cáo thường niên, quản trị công ty và báo cáo phát triển bền vững.



Giám đốc Tài chính OCB Nguyễn Huy Đức nhận giải thưởng doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt trội hạng mục báo cáo phát triển bền vững

“Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có nỗ lực vượt bậc trong việc báo cáo và công bố thông tin, thực hiện các quy định, thông lệ tốt về quản trị, thực hành tốt về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) tại doanh nghiệp, cuộc bình chọn năm nay còn là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến, minh bạch thông tin và phát triển bền vững” đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Theo thông tin công bố, đối với hạng mục báo cáo PTBV, các doanh nghiệp sẽ được đánh giá qua 46 chỉ tiêu (tăng thêm 2 chỉ tiêu so với năm 2023). Số lượng các công ty lập báo cáo PTBV riêng biệt năm nay đã tăng kỷ lục từ 21 lên 33. Trong đó có đến 10 báo cáo (chiếm gần 30%) được soạn lập bởi các doanh nghiệp ngành dịch vụ tài chính gồm: 6 báo cáo từ ngân hàng, 2 báo cáo từ bảo hiểm và 2 báo cáo từ các công ty tài chính và chứng khoán. OCB là ngân hàng duy nhất trong hệ thống nhận giải thưởng doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt trội hạng mục báo cáo PTBV.

“Năm 2024 đánh dấu năm đầu tiên OCB phát hành báo cáo PTBV độc lập và rất vinh dự khi ngân hàng được vinh danh. Đây là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, minh bạch và khả năng truyền tải thông tin hiệu quả đến các nhà đầu tư, đồng thời hướng đến việc nâng cao quản trị và phát triển

bền vững của ngân hàng. Thực tế, chiến lược chuyển đổi ngân hàng xanh đã được chúng tôi chuẩn bị và triển khai từ rất nhiều năm qua, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, qua đó không chỉ là gia tăng giá trị kinh tế, còn bảo vệ môi trường và kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã có một lộ trình triển khai cụ thể với sự tư vấn chiến lược từ tổ chức IFC, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050.” Ông Nguyễn Huy Đức, Giám đốc Tài chính OCB, chia sẻ tại sự kiện.

OCB sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như tăng quy mô tín dụng xanh, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hạnh phúc, đẩy mạnh số hóa, nâng cao bảo mật thông tin và tăng cường tín dụng cho các dự án cộng đồng.... qua đó thể hiện cam kết của OCB trong hành trình trở thành ngân hàng xanh.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ocb-dat-giai-bao-cao-phat-trien-ben-vung>